

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้ามี)

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม

กิจกรรมครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้บันทึก นางสาวสุนทรินทร์ กระจินตา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหา

เกิดมาทำไม ศาสนาคืออะไร

บันทึกสรุปบทเรียน

เกิดมาทำไม

การเกิดของมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆ คือ การเกิดขึ้นของสภาพธรรมที่เป็นจิต เจตสิก รูป จึงบัญญัติ สมมติ เรียกว่าการเกิดนั่นเอง เพราะฉะนั้น ที่เราเกิดมา ก็คือการเกิดขึ้นของสภาพธรรมที่เป็น จิต เจตสิก รูป ดังนั้นการเกิด เป็นผลของกรรมทางธรรมเรียกว่า ปฏิสนธิจิต คือ ขณะที่เกิดปฏิสนธิจิต หรือการเกิดเป็นผลของกรรม ดังนั้นต้องมี เหตุให้เกิดผล คือ การทำกรรมดีหรือ กรรมไม่ดีในอดีต อันเป็นเหตุ จึงทำให้มีการให้ผลของกรรมคือการเกิด เมื่อกรรม ดีที่เคยทำไว้ในอดีตให้ผล เช่น กรรมดีในชาติก่อนๆ ก็ทำให้เป็นปัจจัยให้มีการเกิดในชาตินี้ เพราะการเกิดในชาตินี้ ขณะที่เกิด เป็นผลของกรรม สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดคือ กิเลสที่ยังมีอยู่ และความไม่รู้ อวิชชาที่ยังมีอยู่นั่นเอง ดังนั้น จะอยากหรือไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดแน่นอนหากยังมีกิเลส ทำไมต้องเกิดเพราะยังมีกิเลสจึงยังต้องการไม่ อยากเกิด ความคิดไม่อยากจะเกิดไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่วิถีทางในการจะดับเหตุให้ไม่มีการเกิด แต่ปัญญาเท่านั้น ที่ จะดับเหตุของการเกิด คือ ดับกิเลสนั่นเอง เพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและประเสริฐที่สุด

เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ได้มีโอกาสพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่งที่อยากมากเข้าไปอีก และเมื่อได้พบพระธรรมแล้ว เป็นผู้สนใจในหนทางที่ถูกต้องและมีศรัทธาในพระธรรมที่ถูกต้องยิ่งอยากขึ้นไปกว่านั้น แต่ขณะนี้ถึงพร้อมแล้วในสิ่งที่กล่าวมาพระพุทธองค์ตรัสว่า ขณะอย่าล่องเลยพวกท่านไปเสีย เพราะบุคคลที่ล่องเลย ขณะไปย่อมพากันยึดเหยียดกันใบนรก ดังนั้นขณะอย่าล่องเลยไป คือ ขณะที่ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมและขณะที่ ปัญญาเจริญขึ้นนั่นเอง ดังนั้นโชคดีแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระธรรม และควรเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นธรรมดา ในเมื่อโชคดีอย่างนี้แล้ว ก็อย่าปล่อยให้ขณะล่องเลยไปเพียงความคิดที่ทุกข์กับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน แต่ค่อยๆ กลับมาสู่ความเข้าใจถูกและถามตัวเองว่า เกิดมาทำไม คือเกิดมาเพื่ออบรมปัญญา ศึกษาพระธรรม เจริญกุศลทุกๆ

ศาสนา คืออะไร?

ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปใน ฝ่ายปรมาตม์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่ กระทำตามความเห็น หรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อนั้น ๆ”

ศาสนา คือ ที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์

ศาสนา คือ ที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งมนุษย์ส่วนมากย่อมเลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ และความเหมาะสมแก่เหตุ แวดล้อมของตน

ศาสนา คือ คำสั่งสอน อันว่าด้วยศีลธรรม และอุดมคติสูงสุดในชีวิตของบุคคล รวมทั้งแนวความเชื่อถือและ แนวการปฏิบัติต่าง ๆ กันตามคติของแต่ละศาสนา